

Thành phố Hồng Ngự, ngày tháng 01 năm 2023

Số: /HDBT
V/v trả lời đơn
của bà Trần Thị Hòa Em

Kính gửi: Bà Trần Thị Hòa Em, ngụ ấp Thống nhất 1,
xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố nhận được đơn kiến nghị của bà Trần Thị Hòa Em, cư ngụ tại ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp với nội dung: Bà kiến nghị xem xét, tách riêng phần bồi thường tài sản căn nhà phía sau của em Bà và bố trí tái định cư cho em Bà là ông Trần Thanh Tuấn 01 nền nhà; yêu cầu nâng giá bồi thường tài sản căn nhà của Bà và bố trí tái định cư về Đường Nguyễn Tất Thành.

Sau khi kiểm tra, xem xét các hồ sơ có liên quan, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố trả lời đơn của Bà như sau:

Qua kết quả kiểm tra, xác minh và đối chiếu quy định pháp luật liên quan thì việc Bà đề đơn kiến nghị, yêu cầu tách riêng phần bồi thường tài sản căn nhà phía sau của em Bà và bố trí tái định cư cho em Bà là ông Trần Thanh Tuấn 01 nền nhà. Đồng thời, yêu cầu nâng giá bồi thường tài sản căn nhà cấp 4 của Bà.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố thống nhất yêu cầu của Bà và giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xác lập phương án bồi thường về tài sản nhà tách riêng cho hộ ông Trần Thanh Tuấn và thực hiện các chế độ, chính sách tái định cư đối với hộ ông Tuấn theo qui định, do thực hiện dự án Hạ tầng khu đô thị Bắc An Thành và thống nhất xác lập lại dự toán, kết cấu về đơn giá căn nhà cấp 4 của Bà theo qui định.

Riêng đối với trường hợp Bà yêu cầu bố trí nền tái định cư về đường Nguyễn Tất Thành. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố thực hiện theo chủ trương của UBND Thành phố tại Thông báo số 7623/TB-VP ngày 14/12/2021 của Văn phòng HĐND&UBND Thành phố về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp hội ý lãnh đạo UBND Thành phố đã thống nhất với 02 phương án cho người dân lựa chọn, cụ thể: **Phương án 01** bố trí vào CDC An Thành (quỹ đất) và CDC An Thành (giai đoạn 2); **Phương án 02** bố trí vào KDC Bờ Đông (giai đoạn 2) tại đường Võ Thị Sáu và KDC Bờ Đông (giai đoạn 3) đường Điện Biên Phủ, phường An Thạnh. Nên trường hợp kiến nghị yêu cầu bố trí

nền tái định cư về đường Nguyễn Tất Thành của Bà là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Trên đây là nội dung giải quyết đơn kiến nghị của Bà, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thành phố trả lời để bà Trần Thị Hòa Em được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Thành phố;
- Thành viên Hội đồng Thành phố;
- UBND phường An Thạnh;
- Lưu: VT, HĐBT.

**TM. HỘI ĐỒNG BTH&TĐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**

**Nguyễn Văn Hậu
PCT/UBND THÀNH PHỐ**